



ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปี 2557 - 2561 (5ปี)

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปี 2557 - 2561

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์
<p>1. การผลิตบัณฑิตที่ฉลาด จัดการ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงสังคม</p>	<p>1.1 การบูรณาการการเรียนการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับประสบการณ์ทางวิชาชีพ 1.2 การพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ ภาษา กิจกรรม นอกเหนือจากการเรียนรู้ด้านวิชาการ ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และรองรับความเป็นประชาคมอาเซียน 1.3 พัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการเรียนการสอนให้ทันสมัย 1.4 จัดการศึกษาต่อเนื่อง Continuing Education หรือหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 1.5 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สอดรับกับประชาคมอาเซียน (TQF, AUNQA, EdpEx)</p>
<p>2.การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา</p>	<p>2.1 ร่วมผลิตบัณฑิตครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาชีพ</p>
<p>3. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>3.1 พัฒนาศักยภาพงานวิจัยให้กับอาจารย์และนักวิจัย 3.2 ส่งเสริมการวิจัยแบบสหวิทยาการ 3.3 ส่งเสริมการวิจัยที่สอดคล้องกับท้องถิ่นสู่การนำไปใช้ประโยชน์ 3.4 สนับสนุนให้นำงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งระดับชาติและนานาชาติ</p>
<p>4. ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</p>	<p>4.1 พัฒนาระบบกลไก สนับสนุนการบริการวิชาการในระดับสาขา 4.2 ส่งเสริมบุคลากร อาจารย์ นักศึกษา ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 4.3 สนับสนุนการสร้างร่วมมือด้านบริการวิชาการกับเครือข่ายต่าง ๆ ในประเทศ 4.4 ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน 4.5 นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการวิชาการสู่ชุมชน</p>

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์
5. การบูรณาการ ศิลปวัฒนธรรมสู่ การจัดการเรียนรู้	5.1 ส่งเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการท่องเที่ยวสู่อาเซียน 5.2 พัฒนาการสร้างเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรม 5.3 ส่งเสริมวังสวนบ้านแก้วให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน 5.4 สร้างจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับเยาวชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
6. การบริหารจัดการที่ดี	6.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสาขาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 6.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ทันสมัย เชื่อมโยงและสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ 6.3 พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับนักศึกษา บุคลากร ผู้พิการ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 6.5 พัฒนากลไก การบริหารความเสี่ยง การประกันคุณภาพ การตรวจสอบภายใน เพื่อประสิทธิภาพขององค์กร 6.6 พัฒนาระบบบริหารการเงิน การคลังและงบประมาณ ส่งเสริมการจัดหารายได้ สร้างเครือข่าย และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 6.7 เพิ่มศักยภาพและพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรของสาขาในด้านวิชาการ วิชาชีพและทักษะทางภาษา